



ด่วนมาก บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการเงินและบัญชี กลุ่มควบคุมงบประมาณ โทร. ๐ ๒๖๖๔ ๕๐๑๘

ที่ กงม.๕๘๗/๒๕๕๗

วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗

เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เงินกันไว้เบิกเหลือมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน

จป. 2718

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง

ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร ๐๗๑๗/ว๕๓ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๕ สำหรับเงินกันเหลือมปีที่ยังไม่มีข้อผูกพัน ขอให้ส่วนราชการพิจารณาทบทวนความจำเป็น โดยหากยังมีความจำเป็น ขอให้เร่งรัดดำเนินการจัดทำข้อผูกพันและเบิกจ่ายโดยเร็ว แต่หากรายการใดหมดความจำเป็นแล้วขอให้พิจารณานำไปดำเนินการตามแนวทางเช่นเดียวกับ ข้อ ๓ นั้น

กองการเงินและบัญชีได้ดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดเงินกันไว้เบิกเหลือมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันแล้วมีรายการที่ยังไม่ทำข้อผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่ายเหลืออยู่ จึงขอให้หน่วยงานตรวจสอบรายละเอียดดังกล่าวโดยหากมีความจำเป็นขอให้เร่งรัดดำเนินการจัดทำข้อผูกพันและเบิกจ่ายโดยเร็ว แต่หากรายการใดหมดความจำเป็นแล้วให้แจ้งคืนเงินเหลือจ่ายเพื่อให้กองแผนงานพิจารณานำไปดำเนินการปรับแผนให้รายการอื่นที่มีความจำเป็นต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการ ทั้งนี้ หน่วยงานสามารถดูรายละเอียดหนังสือและรายการดังกล่าวได้ที่ <http://kromcholarid.go.th/fad/fad.htm>

(นางสาวทิพาภรณ์ วชิราภการ)

ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี

เมื่อ ๑๐.๓๐ น. สท.ม.๔/ม.๑๗.

เพื่อไม่รอจัดสรรตามมติของส่วนที่ กงม.๕๘๗/๒๕๕๗

(นายจาเช ทองดีวง)

หนท. สำนักตรวจการแทน ผ.ส.บ.อ.

ที่ นร ๐๒๓๖๑/ ๖๕๓



สำนักงานประมาณ
ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๗

เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

เรียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๗ จำนวน ๒ หน้า

ตามที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้พิจารณาเห็นชอบมาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ตามข้อเสนอของสำนัก
งบประมาณแล้ว เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ นั้น

สำนักงานประมาณขอเวียนแจ้งมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว เพื่อถือปฏิบัติและดำเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้อง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมศักดิ์ โชติรัตนศิริ)
ผู้อำนวยการสำนักงานประมาณ

สำนักประเมินผล

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๑๖๖๒, ๐ ๒๒๕ ๑๐๓๔

โทรสาร. ๐ ๒๒๗๓ ๔๔๔๓

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ eval@bbmail.bb.go.th

มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ให้การเบิกจ่ายคงเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีที่กำหนด โดยเฉพาะรายจ่ายลงทุนที่กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่าย ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๒.๐๐ รวมถึงการเบิกจ่ายเงินก้อนเหลือในปีและการทำข้อผูกพันของเงินก้อนเหลือปีที่มีแนวโน้มลดลง สำนักงบประมาณจึงเห็นสมควรกำหนดมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังนี้

๑. กรณีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ ยังคงมีความจำเป็นต้องดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว และมีความพร้อมที่จะเริ่มดำเนินการหรือสามารถก่อหนี้ผูกพันได้ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายผลผลิตหรือโครงการโดยเร็ว ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ เร่งดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ พร้อมรายงานสำนักงบประมาณตามแบบฟอร์มที่กำหนดภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗

๒. กรณีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ พิจารณาแล้วเห็นว่าจะไม่สามารถเริ่มดำเนินการหรือก่อหนี้ผูกพันได้ทัน ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ แต่ยังคงมีความจำเป็นต้องดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงบประมาณต่อไป ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ เสนอเรื่องต่อปลัดกระทรวง เพื่อเสนอหัวหน้าฝ่ายที่รับผิดชอบและกำกับดูแลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๒๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ แล้วแต่กรณี พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน และเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ดำเนินการตามกฎหมาย ประกาศ และระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป พร้อมรายงานสำนักงบประมาณตามแบบฟอร์มที่กำหนดภายในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗

✱✱ ๓. กรณีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ ที่ได้รับความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณแล้ว แต่ไม่สามารถเริ่มดำเนินการหรือก่อหนี้ผูกพันโครงการ/รายการได้ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ รวมถึงได้พิจารณาทบทวนความจำเป็นแล้วเห็นว่า โครงการ/รายการดังกล่าวหมดความจำเป็น หรือไม่สามารถดำเนินการ หรือมีความซ้ำซ้อน หรือได้ดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์แล้วและมีงบประมาณเหลือจ่าย หรือคาดว่าจะไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ทันภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ ให้พิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โดยโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณจากโครงการ/รายการเดิมเพื่อนำไปชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภค หรือชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) หรือดำเนินโครงการ/รายการที่มีข้อผูกพันตามกฎหมายเป็นลำดับแรกก่อน จากนั้นนำไปดำเนินการในโครงการ/รายการที่มีความพร้อมและสามารถเริ่มดำเนินการหรือก่อหนี้ผูกพันได้ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ตามแนวทาง ดังนี้

๓.๑) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนกรณีเร่งด่วน เช่น ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ เป็นต้น

๓.๒) เป็นรายการงบประมาณที่ก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ซึ่งสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างชัดเจน

/๓.๓) เป็นรายการ...

- ๓.๓) เป็นรายการที่สนับสนุนให้เกิดความปรองดองของประชาชนภายในชาติ
- ๓.๔) เป็นการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาของหน่วยงานในกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น รวมถึงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเพื่อสมทบในรายการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอ และโครงการ/รายการผูกพันที่ดำเนินการได้เร็วกว่าแผน
- ๓.๕) เป็นรายการที่แก้ปัญหา/ตอบสนองความต้องการของประชาชน เช่น การซ่อมแซมสิ่งสาธารณประโยชน์ เป็นต้น ทั้งนี้ ต้องมีข้อมูลที่ชัดเจนซึ่งแสดงถึงความสำคัญของปัญหาหรือความเดือดร้อนของประชาชนอย่างทั่วถึง เป็นธรรม โดยต้องได้รับการยืนยันจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ
- ๓.๖) เรื่องเร่งด่วนตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
- ๓.๗) เป็นรายการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน หากไม่ดำเนินการจะเกิดความเสียหาย

ต่อทางราชการ

โดยให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐเสนอปลัดกระทรวงเพื่อพิจารณานำเสนอหัวหน้าฝ่ายที่รับผิดชอบและกำกับดูแลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๒๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาเห็นชอบ ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ พร้อมรายงานสำนักงบประมาณตามแบบฟอร์มที่กำหนดภายในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ โดยเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ดำเนินการขอโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณต่อสำนักงบประมาณตามระเบียบฯ ต่อไป ทั้งนี้ การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณดังกล่าว ไม่ควรโอนงบประมาณไปเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ ยกเว้นกรณีการเดินทางไปปฏิบัติภารกิจตามสนธิสัญญาหรือที่มีข้อผูกพันทางกฎหมาย ไม่ควรโอนงบประมาณไปเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อยานพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการจ้างบุคลากรที่จะก่อให้เกิดภาระงบประมาณในอนาคต รายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ และรายการที่ขาดความพร้อมและไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณได้ทันภายในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

๔. งบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการใดๆ ที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐได้รับการจัดสรรงบประมาณไปใช้จ่ายบรรลุวัตถุประสงค์แล้วมีเงินเหลือจ่าย ให้ส่งคืนสำนักงบประมาณ แต่หากมีความจำเป็นเร่งด่วนต้องนำไปใช้จ่ายในรายการอื่น ๆ ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐเสนอปลัดกระทรวงโดยด่วนเพื่อเสนอต่อหัวหน้าฝ่ายที่รับผิดชอบการปฏิบัติราชการให้ความเห็นชอบก่อน แล้วจึงดำเนินการตามกฎหมาย ประกาศ และระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

* ✕ ๕. สำหรับเงินกู้ยืมที่ขออนุมัติยังไม่มีการผูกพัน ขอให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ พิจารณาทบทวนความจำเป็น โดยหากยังมีความจำเป็น ขอให้เร่งรัดดำเนินการจัดทำข้อผูกพันและเบิกจ่ายโดยเร็ว แต่หากรายการใดหมดความจำเป็น ขอให้พิจารณานำไปดำเนินการตามแนวทางเช่นเดียวกับข้อ ๓